

Best Practice จากหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๓ ปี โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหมอดินอาสาจาก ๔ จังหวัด (๔ ภาค) เน้นในเรื่องของการนำความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน นำไปใช้ในพื้นที่เกษตรกรของหมอดินอาสาจนประสบผลสำเร็จ ลดการใช้สารเคมี โดยใช้สารอินทรีย์ทดแทน จนกระทั่งได้รับการรับรองของ GAP สินค้าผลิตผลที่ได้คุณภาพดีเยี่ยม ลดต้นทุน และสามารถส่งผลผลิตออกขายต่างประเทศ

รายชื่อหมอดินอาสา	กิจกรรมที่ดำเนินการ	จุดเด่น/ความสำเร็จ
<p>๑. นายพัฒนพงษ์ มงคลกาญจนคุณ</p> <p>ตำแหน่ง หมอดินอาสาประจำอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี</p> <p>รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๙</p> <p>รางวัลหมอดินอาสาดีเด่นชนะเลิศ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี ๒๕๕๙</p>	<p>เริ่มจากฝึกอบรมหมอดินอาสา จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเป็นแบบผสมผสาน มีปลูกข้าว ไม้ยืนต้น สมุนไพร เลี้ยงสุกร เลี้ยงปลา บริโภคในครัวเรือน</p>	<p>ทำการเกษตรโดยลดการใช้สารเคมี</p> <p>มีรายได้โดยการขายผลผลิตจากการบริโภค ซึ่งเป็นรายได้รายวัน มีตลาดรองรับที่แน่นอน</p> <p>มีการส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศ</p>
<p>๒. นายทองศักดิ์ นิลน้อย</p> <p>ตำแหน่ง หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านท่าทอง ตำบลปากน้ำ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี</p> <p>รางวัล หมอดินอาสาดีเด่นสาขาการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปี ๒๕๕๙</p>	<p>หลังน้ำท่วมใหญ่ เกิดการชะล้างพังทลายเสียหาย จึงศึกษาหาแนวการแก้ไขปัญหา จนแน่ใจว่าการอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นวิธีที่เหมาะสม โดยแนวหญ้าแฝกที่ปลูกสามารถป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และเก็บความชื้นได้</p>	<p>การผลิตมะม่วงเพื่อส่งออกต่างประเทศ</p>

รายชื่อหมอดินอาสา	กิจกรรมที่ดำเนินการ	จุดเด่น/ความสำเร็จ
<p>๓. นายบุญมี สุระโคตร ตำแหน่ง อาสาประจำหมู่บ้านอุ่มแสง ตำบลคู่อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ หมอดินอาสาดีเด่นสาขาปรับปรุงบำรุงดิน ประจำปี ๒๕๕๗ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำนา ประจำปี ๒๕๕๔</p>	<p>ลดต้นทุนการผลิตด้วยการปรับปรุงดินทราย นำไปสู่การผลิตข้าวอินทรีย์ ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา คิดค้นธาตุอาหารเสริมพืช ขึ้นมาใช้เอง</p>	<p>การผลิตข้าวอินทรีย์ส่งออกต่างประเทศ ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นเขตบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สำหรับข้าวหอมมะลิ (GI)</p>
<p>๔. นายคณิต สมวงศ์ ตำแหน่ง หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ตำบลบ่อผุด อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลชนะเลิศ หมอดินอาสาดีเด่น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๘</p>	<p>การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในพื้นที่เกาะสมุย มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ใช้วัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้หลักการ Zero waste เช่น นำหญ้าหมัก (fodder) ไปเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม</p>	<p>การบริหารจัดการผลผลิต มีตลาดรองรับแน่นอน เกิดการสร้างแนวทางเกษตรอินทรีย์และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ขึ้นในเกาะสมุย</p>